

หลักสูตร MBA ของวิทยาลัย ACEM รั้งอันดับ 37 ของโลกในปีี้ จากการจัดอันดับของไฟแนนเชียล ไทมส์

รายงานการจัดอันดับหลักสูตร MBA ทั่วโลกประจำปี 2563 โดยไฟแนนเชียล ไทมส์ ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยผลปรากฏว่า หลักสูตร MBA ของวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการอันไท่ (ACEM) แห่งมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง อยู่ในอันดับที่ 37 ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการก้าวขึ้นเป็นหลักสูตร MBA ของจีนที่โดดเด่นบนเวทีโลก ทั้งยังพิสูจน์ถึงคุณภาพและชื่อเสียงระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งของหลักสูตรดังกล่าว

หลักสูตร MBA ของ ACEM ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้เกณฑ์การพิจารณาหลัก ๆ โดยมีอัตราการได้งานทำภายในสามเดือน 100% หลายปีติดต่อกันจนติดอันดับท็อปของโลก ขณะเดียวกัน ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับค่าจ้างเฉลี่ย 130,736 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าปีที่แล้ว 16% ส่วนอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างพุ่งขึ้น 201% ติดท็อป 3 ของโลก 7 ปีติดต่อกัน ข้อมูลอันน่าประทับใจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์จากการเข้าร่วมหลักสูตร MBA ของ ACEM ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถมากขึ้น นอกจากนี้ ความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือของ ACEM ยังรับประกันว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะมีงานทำได้

Chen Fangruo คณบดีวิทยาลัย ACEM กล่าวว่า “ความพยายามของบุคลากรจากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้ ACEM มีความก้าวหน้าอย่างมากจนรั้งตำแหน่งโรงเรียนธุรกิจชั้นนำของจีน และปริญญาของ ACEM เป็นเป้าหมายในฝันของนักศึกษาจำนวนมาก” ทั้งนี้ หลังจากเข้ารับตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัย ACEM ได้วางยุทธศาสตร์ “การศึกษาสองส่วน แนวนอน (ภาควิชาการ) และแนวตั้ง (ภาคอุตสาหกรรม) เสริมกำลังซึ่งกันและกัน เชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติ”

ในการจัดอันดับครั้งนี้ หลักสูตร MBA ของ ACEM รั้งอันดับ 13 ของโลกในด้านความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไป โดยนอกจากจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างงามแล้ว ยังนำเสนอบริการเสริมต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาด้วย โดย Liu Shaoxuan รองคณบดีวิทยาลัย ACEM กล่าวว่า “ACEM เป็นที่แรกที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกับวิทยาลัยอื่น ๆ หลักสูตร สาขาวิชา และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผ่านการสนับสนุนงานวิจัยและการเปิดคลาสต่าง ๆ”

หลักสูตร MBA ของ ACEM มีสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ 43% ซึ่งสูงกว่าโรงเรียนธุรกิจอื่น ๆ ในจีนแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้ โปรไฟล์อันยอดเยี่ยมของนักศึกษายังทำให้ ACEM เป็นโรงเรียนธุรกิจแถวหน้าของจีน

หลักสูตร MBA ของ ACEM จะยึดหลักการ “Mind, Execution, Excellence, Development” ต่อไป เพื่อบ่มเพาะ
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีความสามารถทั้งในเชิงบริหารและเชิงปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจจีน พร้อมทั้งก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงเรียนธุรกิจและ
หลักสูตร MBA ระดับโลก